



ประกาศคณะกรรมการหยั่งเสียงผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็น  
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็น  
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตามประกาศคณะกรรมการหยั่งเสียงผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การหยั่งเสียงคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ กำหนดให้บุคลากรตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ ยื่นใบสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการหยั่งเสียงเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ในระหว่างวันที่ ๔ - ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ สิ้นสุดระยะเวลาการยื่นใบสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการหยั่งเสียงเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดังกล่าวแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปโดยชอบ อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๑๔ คณะกรรมการหยั่งเสียงผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเรียบร้อยแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร ดังต่อไปนี้

- ผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
หมายเลข ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกา พรหมมาศ  
หมายเลข ๒ นายสนั่น กัลปา  
หมายเลข ๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา เจริญสุข
- ผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
หมายเลข ๑ รองศาสตราจารย์มานิตย์ สิงห์ทองชัย  
หมายเลข ๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ พัฒนอธิกุล

หากผู้ใดคัดค้านผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครหรือได้รับการเสนอชื่อผู้เข้ารับการหยั่งเสียงเป็นคณบดี ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการหยั่งเสียงผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อ

คัดเลือกเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์ ภายในวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ในเวลาราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(รองศาสตราจารย์ชยภรณ์ บุญเรืองศักดิ์)

ประธานคณะกรรมการหยั่งเสียงผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือก  
เป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์